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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568 

บรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) 

 

ประชุมเมื่อ วนัพฤหสับดีท่ี 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. หอ้งประชมุเอสิค อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร ์ชัน้ 31 

เลขท่ี 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 

 

 นายธนิต แกลว้เดชศรี เลขานุการบริษัท กล่าวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568 

ของบรษิัท เออารไ์อพี จาํกดั (มหาชน) โดยเมื่อเริ่มการประชมุมีผูถื้อหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเองและมอบฉนัทะ ดงันี ้ 

 

ผูถื้อหุน้ จาํนวนคน จาํนวนหุน้ รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาประชมุทัง้หมด 

มาดว้ยตนเอง 45 261,728,801   84.13 

รบัมอบฉนัทะ    6   49,382,000   15.87 

รวม 51 311,110,801 100.00 

 

 ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้รวมทัง้สิน้ 51 คน นบัจาํนวนหุน้ได ้311,110,801 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 66.76 

ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด 466,000,000 หุน้ ซึ่งผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้มาประชมุเกินกว่า 25 คน 

และมีจาํนวนหุน้นบัรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1/3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับรษิัท

ขอ้ท่ี 31 สามารถเริ่มดาํเนินการประชมุได ้ 

 

 ทัง้นี ้บริษัทไดเ้ปิดช่องทางในการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในระหว่าง

วนัท่ี 1-31 ธันวาคม 2567 ซึ่งไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ 

 

 บรษิัทตระหนกัถึงความสาํคญัของสิทธิในความเป็นส่วนตวั และการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล บรษิัทมีการประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคล และบันทึกภาพวีดิทัศน์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี (Annual General 

Meeting: AGM) และเพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตลอดเวลาท่ีท่านเขา้ร่วมการประชุม ท่านสามารถทราบรายละเอียดการ

คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล ไดจ้ากเอกสารชีแ้จงการประมวลผลขอ้มลูส่วนบคุคล (Privacy Notice) ดา้นหนา้หอ้งประชมุ 

 

 เพ่ือใหก้ารประชมุเป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ขอเรียน

ชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1 .  ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง และผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้บับัตรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

โดยบัตรลงคะแนนจะระบุชื่อผูล้งคะแนนและจาํนวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียง โดย 1 หุน้ เท่ากับ 1 เสียง ยกเวน้ผูร้บัมอบ

ฉันทะแบบ ข. ท่ีจะบันทึกคะแนนตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุไว ้ 

2. การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชมุ โดยจะนาํเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ 

และเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามก่อนแลว้จึงจะใหม้ีการลงมติสาํหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งการ 
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ซกัถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึน้และขอใหท่้านแจง้ชื่อและนามสกลุ และในกรณีท่ีท่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะ กรุณา

แจง้ชื่อผูถื้อหุน้ท่ีท่านรบัมอบฉนัทะมาใหท่ี้ประชมุทราบดว้ยทกุครัง้ 

3. ภายหลงัท่ีท่านไดร้บัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในวาระใด 

ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนตรงตามวาระ และส่งคืนใหก้ับเจา้หนา้ท่ีของบริษัท ทัง้นี ้วาระท่ี 4 เร่ือง การพิจารณาการแต่งตัง้

กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ บริษัทจะลงคะแนนแยกรายบคุคล และจะเก็บบตัรลงคะแนนทัง้เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 

และงดออกเสียง  

บตัรเสีย หมายถึง บตัรลงคะแนนท่ีมีกรณีดงันี ้ 

(1) มีการทาํเคร่ืองหมายมากกวา่ 1 ช่อง 

(2) มีการขดีฆ่าและไมม่ีลายมือชื่อกาํกบั 

หากผูถื้อหุน้ตอ้งการแกไ้ขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆา่และลงลายมือชื่อกาํกบัทกุครัง้ 

4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ 

5. มติของท่ีประชมุ 

 -  วาระท่ี 1 เป็นวาระรบัทราบจึงไมม่ีการออกเสียงลงคะแนน  

 -  วาระท่ี 2, 3, 4, และ 6 ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 -  วาระท่ี 5 ใหถื้อคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 

 

การลงมติจะกระทาํโดยเปิดเผย บรษิัทจะขอรบัคะแนนเสียง “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” แลว้นาํคะแนนเสียง

ดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดท่ีเขา้รว่มประชมุ ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ี “เห็นดว้ย” ในวาระนัน้ ๆ 

 

บรษิัทมีกรรมการทัง้สิน้ 8 ท่าน โดยมีกรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุรวม 8 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการ

ทัง้หมด ประกอบดว้ย 

1. นายมน ูเลียวไพโรจน ์  กรรมการ และประธานกรรมการ 

2. นายวิเชฐ ตนัติวานิช กรรมการ และประธานกรรมการบรหิาร 

3. พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สขุเจรญิ  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา  

     ค่าตอบแทน และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

4. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพนัธุ ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 

 ค่าตอบแทน และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

5.  น.ส.สณีุย ์มตัตญั�กุลุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 และกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน 

6. นายบญุเลิศ นราไท กรรมการ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

  และประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

7. นายวิวสนั เตียว ยอง เพ็ง กรรมการ 

8. น.ส.ฤชาภร สหวฒันพงศ ์ กรรมการ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน และกรรมการบรหิารความเส่ียง 
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ผูบ้รหิาร ประกอบดว้ย นายมินทร ์อิงคธ์เนศ (ท่ีปรกึษาและผูก้่อตัง้) นายธนิต แกลว้เดชศรี นายพรชยั จนัทรศภุแสง 

และนายวิทยา กจิชาญไพบลูย ์

 

ผูส้อบบญัชี : น.ส.เกิดศิร ิกาญจนประกาศิต และน.ส.อชัฌา พรหมพยตั ตวัแทนจากบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  

ท่ีปรกึษากฎหมาย : น.ส.นชยพรรณ บญุชม ตวัแทนจากบรษิัท กลุ่มแอดวานซ ์รีเสิรช์ จาํกดั และทาํหนา้ท่ีกรรมการในการ

ตรวจนบัลงคะแนน  

 

หมายเหต ุ: ระหว่างการประชมุ มีผูถื้อหุน้ทยอยเขา้ประชมุเพ่ิมเติม สรุปการประชมุครัง้นี ้มีผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเองและ

รับมอบฉันทะรวมทั้งสิน้ 54 ราย นับจาํนวนหุ้นได ้311,700,601 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 66.89 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้

ทัง้หมด 466,000,000 หุน้ มีรายละเอียดผูเ้ขา้รว่มประชมุ ดงันี ้ 

 

ผูถื้อหุน้ จาํนวนราย จาํนวนหุน้ รอ้ยละของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้มาประชมุทัง้หมด 

มาดว้ยตนเอง 48 262,318,601 84.16 

รบัมอบฉนัทะ      6   49,382,000 15.84 

รวม 54 311,700,601 100.00 

 

ขอเรียนเชิญนายมน ูเลียวไพโรจน ์ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานในท่ีประชมุกล่าวเปิดประชมุ 

 

วาระท่ี 1 รบัทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบรษิัท ประจาํปี 2567 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารบัทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท 

ตามท่ีไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านล่วงหนา้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุม และขอเชิญนายบุญเลิศ นราไท กรรมการและ

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารชีแ้จงผลการดาํเนินงานของบรษิัท  

 

นายบญุเลิศ นราไท กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงดงันี ้ 

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชนั โดยกาํหนดใหบ้ริษัทรวมถึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

ดาํเนินธุรกิจทุกหน่วยงาน ปฏิบัติตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชัน และเปิดช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้

รอ้งเรียนพรอ้มแนวทางการคุม้ครอง ในปี 2567 บริษัทไดม้ีการดาํเนินการตามนโยบายอย่างต่อเน่ือง อาทิ การจัดอบรม 

ปฐมนิเทศพนักงาน ผูบ้ริหาร คณะกรรมการใหท้ราบถึงเจตจาํนงของบริษัท นโยบายการต่อตา้นคอรร์ปัชนั แนวทางและ

วิธีการแจ้งเบาะแสและรอ้งเรียนจากการกระทาํผิดกฎหมายอย่างต่อเน่ือง กาํหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในไดท้าํการ

ตรวจสอบ และประเมินความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการทจุรติคอรร์ปัชนั เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขปรบัปรุง  

ในปี 2567 บรษิัทไม่มีขอ้รอ้งเรียนใด ๆ ทัง้จากบคุคลภายในและภายนอก 

ผลการดาํเนินงานของปี 2567 แบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ ดงันี ้

1. ธุรกิจส่ือและคอนเทนต ์ 

นิตยสาร Business+ มีการตีพิมพ์ทุกเดือน โดยมี Sponsor ให้การสนับสนุน รวมถึง Business+Top 1000 

นิตยสารรายปีรวบรวมรายชื่อบริษัทท่ีมีผลประกอบการสงูสดุ 1000 อนัดบัแรกของประเทศไทย และการวิเคราะหข์อ้มลูใน
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เชิงอตุสาหกรรม ในส่วนส่ือออนไลน ์เนน้รูปแบบส่ือท่ีมีการวิเคราะหข์อ้มลูมากขึน้ โดยแหล่งข่าวมาจากพารท์เนอรข์องบรษิทั 

รวมถึงส่ือและคอนเทนตท่ี์อยู่ในรูปแบบวีดีโอท่ีเจาะลึกแนวคิดของผู้บริหารท่ีประสบความสาํเร็จ หรือผูบ้ริหารท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ เพ่ือเป็นประโยชนก์บัผูร้บัชม 

2. ธุรกิจการจดังาน 

- Commart งานแสดงสินค้าไอที ในปี 2567 บริษัทมีการจัดงานครบทั้ง 3 ครั้ง และมีการจัดงาน Commart  

Awards มอบรางวลัให ้Vendors ท่ีมีสินคา้/บรกิารดีเด่น เน่ืองจากพืน้ท่ีการจดังานมีอยู่อย่างจาํกดั การเพ่ิมรายไดจ้ึงทาํโดย

การร่วมมือกบัพารท์เนอร ์เป็นการ Collab เพ่ือสรา้งอีเวน้ทย์่อยในงาน Commart โดยกาํหนดกลุ่มผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีความ

สนใจใกลเ้คียงกัน อาทิ ร่วมมือกับหน่วยงานรฐัเนน้กระแส Soft power การใช ้mechanical keyboard โดยการจดัประกวด 

Keycaps  มีบุคคลใหค้วามสนใจการออกแบบ mechanical keyboard รวมถึงการร่วมมือกับสมาคมในการจดัโซนสาํหรบั

สมารท์โฮม อปุกรณเ์ทคโนโลยีเพ่ืออนาคต   

การพฒันาระบบอ่านใบเสรจ็อตัโนมตัิ เพ่ือใชเ้ก็บขอ้มลูรายละเอียดการขายภายในงาน Commart เพ่ือนาํขอ้มลูมา

วิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค เพ่ือใชใ้นการส่งเสรมิการขายสินคา้ใหล้กูคา้อย่างต่อเน่ือง 

- งานมอบรางวลั ในปี 2567 บริษัทมีการจดังานทัง้หมด 5 งาน ประกอบดว้ย THAILAND TOP COMPANY AWARDS, 

THAILAND TOP ENTREPRENEURS AWARDS, THAILAND TOP CEO AWARDS, PRODUCT INNOVATION AWARDS และ 

PRODUCT OF THE YEAR AWARDS  

3. บรกิารดา้นดิจทิลั:  

- พัฒนาแพลตฟอร์ม OIC Insure Mall เป็น Gateway แพลตฟอร์มให้กับบริษัทประกันภัยในการนําเสนอ 

รายละเอียด โปรโมชนั การประกันภยัของทุกบริษัทประกันในประเทศไทย เป็นแพลตฟอรม์การขายประกันโดยไม่ตอ้งพบ

ตัวแทน เช่น ประกันการเดินทาง ประกันอุบัติเหตุ เป็นตน้ ซึ่งปีหน้าจะมีแผนการพัฒนาต่อ โดยเพ่ิม Feature ท่ีเรียกว่า 

Digital Face to Face เพ่ือใหบ้รษิัทประกนัภยัขายประกนัในรูปแบบอ่ืนได ้โดยลกูคา้สามารถพบกบัตวัแทนผ่านทางดิจิทลั 

- งานออกรา้นคณะภรยิาฑตู และงานกาชาดออนไลน ์บรษิัทไดด้าํเนินการจดังานทกุปี 

- “WISIMO” eLearning Platform ในปี 2567 มีลกูคา้รายใหญ่เพ่ิมขึน้ และไดร้บัการรบัรองจากหน่วยงานภาครฐั

ใหเ้ป็นแพลตฟอรม์ท่ีใชใ้นการอบรมเพ่ือต่ออายตุวัแทนประกนัภยัทางออนไลน ์และบางหน่วยงานใชแ้พลตฟอรม์ WISIMO 

ในการอบรมใหก้บัพนกังานและประชาชนท่ีสนใจหลกัสตูรของหน่วยงานนัน้ ๆ  

ในส่วนของ Courseware ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนรูม้ากกว่า 70 หลักสูตร ในปีทีผ่านมามีการเพ่ิมหลักสูตร  9 

หลกัสตูร เช่น PDPA For Business, Cyber security for Business, Data Storytelling  

- ในปี 2567 บริษัทไดเ้ซ็น MOU จดัทาํ Social enterprise Platform จาํนวน 6 ปี ในการบริหารแพลตฟอรม์ เพ่ือการ

ระดมทุน และการหารายไดรู้ปแบบใหม่อย่างยั่งยืน เช่น การขายสินคา้ การขายบัตรกิจกรรม การประมูล การเล่นเกมผ่าน

แพลตฟอรม์ เป็นตน้ 

4. บรกิารอ่ืน 

- รบัจา้งผลิตรายงานประจาํปี และหนงัสือต่าง ๆ ใหท้ัง้ภาครฐัและเอกชน 

 

การลงทนุในบรษิัท เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซ็นเตอร ์ จาํกดั 

 ในปีท่ีผ่านมาบริษัทไดม้ีการลงทุนในบริษัทจาํนวน 1 แห่ง คือ บริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนลั เซ็นเตอร ์จาํกัด (เอซิส) ซึ่ง

เป็นบริษัทท่ีมีความเชี่ยวชาญดา้น Cyber security ทั้งดา้นการจัดอบรม ท่ีปรึกษา รวมทั้งการขอใบรบัรองมาตรฐาน ต่าง ๆ 



 

5 

 

บรษิัทเล็งเห็นว่ากระแสของการทาํ Cyber security กาํลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาด บรษิัทจึงเห็นว่าการลงทุนในเอซิส จะสามารถ

ต่อยอดธุรกิจชองบริษัท ทัง้ในส่วนการสรา้งคอนเทนต ์แพลตฟอรม์ การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร ์และการจดังานต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบั Cyber security  

ผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 บรษิัทมีรายไดร้วมจาํนวน 216.19 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน จาํนวน 30.80 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 12.47 และมีกาํไรสุทธิจาํนวน 8.30  ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 

จาํนวน 4.32 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 34.21 สาเหตุท่ีรายไดล้ดลง เน่ืองจากครึ่งปีแรกการอนุมตัิงบประมาณภาครฐัล่าชา้ 

และงบประมาณท่ีเคยไดร้บัถูกนาํไปใชใ้นโครงการกระตุน้เศรษฐกิจ กระนัน้ บริษัทยงัมีรายไดจ้ากการพฒันาแพลตฟอรม์ และ

การจดังานอ่ืน ๆ จึงทาํใหบ้รษิัทยงัคงรกัษาผลกาํไรไวไ้ด ้

แนวทางในการดาํเนินธุรกิจในปี 2568  

1. ธุรกิจส่ือ และคอนเทนต ์

1.1 เนน้การวิเคราะหข์อ้มลูอตุสาหกรรม เพ่ือช่วยในการตดัสินใจ 

1.2 เนน้เนือ้หาเฉพาะทางมากขึน้ ไดแ้ก่ ESG, Cyber Security, People Management, Family Business, AI 

1.3 เนน้การสรา้งผูต้ิดตามเพ่ือสรา้งความน่าเชื่อถือใหก้บัส่ือมากขึน้ 

2. ธุรกิจการจดังาน 

2.1 เพ่ิมการจดังานสมัมนาประจาํปี คือ งาน Thailand C VISION SUMMIT 

2.2 รบังานจดังานดา้นธุรกิจเพ่ิมขึน้ เช่น การจดังานสมัมนา, งานมอบรางวลั 

2.3 Collab กบัหน่วยงาน หรือ Brand ต่าง ๆ เพ่ือแชร ์Community ท่ีมีจดุสนใจรว่มกนั นาํไปสู่การจดังานในกลุ่มใหม่ 

2.4 นาํเทคโนโลยี AI มาใชใ้นการเก็บขอ้มลูเพ่ือวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้รโิภค และนาํไปใชป้ระโยชนเ์พ่ิมขึน้ 

3. ธุรกิจบรกิารดา้นดิจิทลั 

3.1 ขอใบรบัรองมาตรฐาน ISO 27001 

3.2 นาํเทคโนโลยี AI มาใชใ้นการพฒันา Platform ทัง้ Wisimo (RAG) และ Social Enterprise 

3.3 นาํ Feature ของ Social Enterprise Platform ไปขยายผลกบัธุรกิจอ่ืน 

3.4 ขยายผล Platform Wisimo ไปยงักลุ่มธุรกิจในอตุสาหกรรมอ่ืน ๆ 

นายสถาพร ผงันิรนัดร์ ผูถ้ือหุน้ กล่าวขอบคณุบรษิัทท่ีจดัการประชมุผูถื้อหุน้ในรุปแบบ Face to Face ตลอดจนเอกสารการ

ประชมุมีการจดัเตรียมไวใ้หผู้ถื้อหุน้อย่างครบถว้นตามท่ีผูถื้อหุน้รอ้งขอ  

ข้อสอบถาม One report หน้า 23 ข้อมูลทางการเงิน จะเห็นว่า อัตรากาํไรขั้นตน้ปี 2565-2567 อยู่ท่ี 26.35%, 

26.45% และ 28.65% ดีขึน้ตามลาํดับ แต่ทาํไมอัตรากําไรสุทธิปี 2565-2567 อยู่ท่ี 5.34%, 5.11% และ 3.84% ลดลง

ตามลาํดบั ซึ่งสวนทางกนั และทาํใหอ้ตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง 

นางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่า อตัรากาํไรขัน้ตน้ของบริษัทมาจากการนาํกาํไร

ขัน้ตน้หารดว้ยรายได ้เน่ืองจากรายไดปี้ 2567 ลดลงค่อนขา้งมาก ตน้ทนุก็ลงลดเช่นกนั แต่ว่าอตัราส่วนการลดลงของตน้ทุน

มากกว่าจึงทาํใหอ้ัตรากาํไรขัน้ตน้เพ่ิมขึน้ และค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานปี 2567 เพ่ิมขึน้ประมาณ 2.8 ลา้นบาท มาจาก

ค่าท่ีปรกึษาทางการเงินในการลงทนุในเอซิส จาํนวน 1 ลา้นบาท จึงทาํใหก้าํไรสทุธิลดลง 

 

นายสถาพร ผงันรินัดร์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเตมิ ค่าท่ีปรกึษาในการลงทนุถือเป็น Asset ไม่ใช่หรือทาํไมลงเป็นค่าใชจ้่าย 
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นางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ์ ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีความคิดเห็นต่างกบัผูส้อบบญัชี

โดยผูส้อบบญัชีแจง้ว่า ค่าท่ีปรกึษากฎหมายในการทาํสญัญาลงทุนถือเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับการลงทุนจึงสามารถบนัทึก

เป็นตน้ทนุเงินลงทนุได ้แต่ค่าท่ีปรกึษาทางการเงินเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ก่อนบรษิัทตดัสินใจจะลงทนุ ซึ่งบรษิัทอาจจะลงทุน

หรือไม่ก็ได ้ทางผูส้อบจึงเห็นควรใหล้งเป็นค่าใชจ้่าย บรษิัทจึงบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายตามความเห็นของผูส้อบบญัชี 

 

วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

 ท่ีประชมุรบัทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบรษิัท 

 

วาระท่ี 2  พิจารณาอนุมตัิงบฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สาํหรบัรอบปี สิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 

2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 

 ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ซึ่งท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้เห็นว่า   

งบการเงินดังกล่าวไดผ่้านการรับรองจากผู้สอบบัญชีถูกตอ้งและเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังรายละเอียดท่ีปรากฎใน

รายงาน e-One report ส่วนท่ี 3 งบการเงิน หรือ One report หน้า 122-167 และขอเชิญ น.ส.ฤชาภร สหวัฒนพงศ์ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงงบการเงินของบรษิัทสาํหรบัปี 2567 ใหท่้านผูถื้อหุน้รบัทราบ 

 

นางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัชีและการเงนิ ชีแ้จงว่า โครงสรา้งงบฐานะการเงินใกลเ้คียงกบัปีก่อน โดย

บริษัทมีสินทรพัยร์วม 274 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3 ลา้นบาท มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

16.66 ลา้นบาท และเงินฝากประจาํระยะสัน้ 10 ลา้นบาท โดยนาํเงินสดไปลงทุนในบริษัท เอซิส โปรเฟสชั่นนัล เซ็นเตอร ์

จาํกดั จาํนวน 21 ลา้นบาท หนีสิ้นรวมจาํนวน 48 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 1 ลา้นบาท และส่วนของผูถื้อหุน้ 226 ลา้นบาท 

ลดลงจากปีก่อน 2 ลา้นบาท มาจากผลกาํไรขาดเสร็จรวมปี 2567 จาํนวน 8.23 ลา้นบาท และมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรบั 

ผลประกอบการปี 2566 จาํนวน 10.02 ลา้นบาท 

 อตัราส่วนสภาพคล่อง ปี 2567 Current Ratio อยู่ท่ี 4.22 เท่า ลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย และอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ

อยู่ท่ี 0.21 เท่า ใกลเ้คียงกบัปีก่อน แสดงว่าบรษิัทยงัมีสภาพคล่อง และความสามารถในการชาํระหนีร้ะยะสัน้ดี  

มลูค่าตามบญัชีต่อหุน้อยู่ท่ี 0.49 บาท ใกลเ้คียงกบัปีก่อน 

 งบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จปี 2567 บริษัทมีรายไดร้วม 216 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 31 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 12 

รายไดท่ี้ลดลงมาจากทุกส่วนงานเน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจ และความล่าชา้ในการจัดทาํงบประมาณภาครฐัในครึ่งปีแรก 

ตน้ทุนขายและบริการอยู่ท่ี 154 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 27 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 15 ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดท่ี้ลดลง 

บริษัทมีกาํไรขัน้ตน้ 62 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 3.4 ลา้นบาท ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร 54 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาก 

ปีก่อน 2.8 ลา้นบาท ทาํใหบ้รษิัทมีกาํไรสทุธิหลงัภาษี 8.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 4.3 ลา้นบาท  

อตัรากาํไรขัน้ตน้อยู่ท่ี 28.65% เพ่ิมขึน้จากปีก่อนเล็กนอ้ย ถึงแมก้าํไรขัน้ตน้จะมีจาํนวนเงินท่ีลดลงจากปีก่อน แต่

เมื่อเทียบกบักบัสดัส่วนรายไดท่ี้ลดลง จึงทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้ปีนีเ้พ่ิมขึน้ 

อตัรากาํไรสทุธิอยู่ท่ี 3.84% ลดลงจากปีก่อน  

อตัรากาํไรต่อหุน้อยู่ท่ี 0.018 บาทต่อหุน้ 

 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม 
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 ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท ์อนมุตังิบฐานะการเงิน และงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบรษิัท สาํหรบั

รอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

        - เห็นดว้ย 311,700,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง              0 เสียง 

 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรกาํไรสทุธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย สาํหรบัผลการดาํเนินงาน

สิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 

นางสาวฤชาภร สหวัฒนพงศ ์ผูอ้าํนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า ในปี 2567 บริษัทมีกาํไรสุทธิหลงัหกั

ภาษีจาํนวน 8.30 ลา้นบาท ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมตัิจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.0169 บาท รวม

เป็นเงินทั้งสิน้ 7,875,400 บาท คิดเป็นอัตรารอ้ยละ 94.84 ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน  

ปันผลของบริษัท ท่ีจะจ่ายปันผลไม่นอ้ยกว่า 50% ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ัดสรรทุนสาํรองตาม

กฎหมายครบตามท่ีกฎหมายกาํหนด คือ 10% ของทนุจดทะเบียน คิดเป็นเงิน 11.65 ลา้นบาท  

ในการนี ้บริษัทกาํหนดวนั Record date คือ วนัท่ี 6 มีนาคม 2568 และกาํหนดวนัจ่ายเงินปันผล ในวนัศุกรท่ี์ 25 

เมษายน 2568 

 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอแนะ แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

   

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2567 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้ 

       - เห็นดว้ย 311,700,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง              0 เสียง  

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ    

 รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพนัธุ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและ

อนมุตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระตาม พ.ร.บ. มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท

ขอ้ท่ี 17 กาํหนดว่าในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทกุครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการทัง้หมด ถา้จาํนวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สดุกบัส่วนหน่ึงในสาม 

ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง โดยในปีนีก้รรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งกรรมการของบรษิัทตามกาํหนดวาระมีจาํนวนทัง้สิน้ 3 ท่าน ดงันี ้ 

 1. นายมน ูเลียวไพโรจน ์  กรรมการ และประธานกรรมการ 

 2. น.ส.ฤชาภร สหวฒันพงศ ์  กรรมการ 

3.  พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สขุเจรญิ  กรรมการอิสระ 
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ทัง้นีป้ระวตัิโดยสงัเขปส่งใหท่้านแลว้ตามหนงัสือเชิญประชมุหนา้ 8-11 

บริษัทไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสม เขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ

ตามกระบวนการคดัเลือกล่วงหนา้ตัง้แตว่นัท่ี 1–31 ธันวาคม 2567 ผ่านทางเว็บไซตข์องบรษิัท ปรากฏว่าไม่มผีูถื้อหุน้รายใด

เสนอชื่อบคุคลท่ีเหมาะสมเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

สาํหรบัหลกัเกณฑใ์นการคดัเลือก บริษัทไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึน้มา ซึ่ง

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ทาํการสรรหา โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ้

ความสามารถ และประสบการณ ์อันจะเป็นประโยชนต์่อการดาํเนินธุรกิจ และมีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายบริษัทมหาชน

จาํกัด พ  .ศ . 2535 และประกาศของคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด และสามารถอทิุศเวลาใหก้บับรษิัทไดอ้ย่างเต็มท่ี จากนัน้คณะกรรมการบรษิัทจะทาํการ

พิจารณาบคุคลตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่ีเสนอมา  

ในการนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นควรตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอว่า 

กรรมการทั้ง 3 ท่านมีความรูค้วามสามารถ และเหมาะสม สมควรแต่งตัง้กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 

อีกวาระหน่ึง   

ในวาระนี ้พล.อ.ต.หญิง.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระท่ีตอ้งออกตามวาระ จะดาํรงตาํแหน่งเกิน 9 ปี

ต่อเน่ืองกัน ถ้ารวมระยะเวลาท่ีจะดาํรงตาํแหน่งจนครบวาระนี ้คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า พล.อ.ต.หญิง.พญ. 

อิศรญา สุขเจริญ เป็นกรรมการอิสระท่ีมีความรูค้วามสามารถ และมีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท 

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงขอเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอีก

วาระหน่ึงตามมติท่ีประชมุขา้งตน้ 

เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกาํกับการดูแลกิจการท่ีดี บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล และขอเก็บใบลงคะแนนทัง้หมด เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง แต่เพ่ือความรวดเร็วขอเก็บผลคะแนนไม่

เห็นดว้ย และงดออกเสียงก่อน สาํหรบับัตรลงคะแนนเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านกรุณาส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีดา้นหนา้ประตู 

หลังจบการประชุม และขอเชิญกรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระออกจากหอ้งประชุมเพ่ือความโปร่งใสในการลงมต ิ

การแต่งตัง้กรรมการในครัง้นี ้

 

ประธานกรรมการสรรหาฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแลว้ แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

 

  ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมตัิแต่งตัง้ นายมน ูเลียวไพโรจน ์และนางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ ์และ

มติเสียงขา้งมากแต่งตัง้ พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สขุเจริญ กรรมการ/กรรมการอิสระท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบรษิัทอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

4.1 นายมน ูเลียวไพโรจน ์   ตาํแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการ 

            - เห็นดว้ย 311,700,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง              0 เสียง 
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4.2 นางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ ์  ตาํแหน่ง กรรมการ   

            - เห็นดว้ย 311,700,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง              0 เสียง 

 4.3 พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สขุเจรญิ ตาํแหน่ง กรรมการอิสระ 

 - เห็นดว้ย 310,750,501 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย          100 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง   950,000 เสียง 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 รศ.ดร.เรณา พงษ์เ รืองพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า 

คณะกรรมการสรรหาฯ ไดร้่วมกนัพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน จากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ ์ภาระหนา้ท่ี และความ

รับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงกับบริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือใกลเ้คียงกับบริษัท โดย

พิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรับปี 2568 เป็นจาํนวนเงินทั้งสิน้ 553,000 บาทต่อเดือน เท่ากับปีก่อน

(รายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชมุหนา้ 5 )  

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 มีรายละเอียด ดงันี ้ หน่วย: บาท    

ตาํแหน่งกรรมการ ค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบีย้ประชมุต่อครัง้ สิทธิประโยชนอ่ื์น 

คณะกรรมการบรษิัท 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ/กรรมการอิสระ 

 

             273,000 

20,000 

 

5,000 

5,000 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

30,000 

20,000 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม ี- 

-ไม่ม-ี 

คณะกรรมการบรหิาร 

- ประธานกรรมการบรหิาร 

- กรรมการบรหิาร 

 

130,000 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

คณะกรรมการชดุย่อย ประกอบดว้ย 

• คณะกรรการสรรหาฯ 

• คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ 

• คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- ประธานกรรมการชดุย่อย 

- กรรมการชดุย่อย 

 

 

 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 

 

 

 

 

5,000 

5,000 

 

 

 

 

-ไม่ม-ี 

-ไม่ม-ี 
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หมายเหต ุ: 1. นายมน ูเลียวไพโรจน ์ประธานกรรมการ ไดร้บัการอนมุตัิค่าตอบแทนรายเดือน 273,000 บาท แต่เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ จึง

ขอรบัค่าตอบแทนรายเดือน 200,000 บาทต่อเดือน ตัง้แต่เดือน เมษายน 2559  

                  2. นายบญุเลิศ นราไท และ นางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ ์เสนอที่จะไม่รบัค่าตอบแทนรายเดือนจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

                  3. ดร. วิวสนั เตียว ยองเพ็ง เสนอที่จะไม่รบัค่าตอบแทนรายเดือน และค่าเบีย้ประชมุจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 4. นายบุญเลิศ นราไท นางสาวฤชาภร สหวฒันพงศ ์นายธนิต แกลว้เดชศรี และนายพรชัย จันทรศุภแสง เสนอไม่รบัค่าเบีย้ประชมุ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและเสนอแนะ 

 

นายสถาพร ผงันิรนัดร์ ผูถ้ือหุน้ เสนอแนะว่า ควรจะมีค่าตอบแทนพิเศษเพ่ิมเติมสาํหรบักรรมการ เพ่ือเป็นขวญักาํลงัใจให้

กรรมการ รวมถึงกรรมการท่ีเป็นผูบ้รหิาร ซึ่งอาจจะแปรผนัตามเงินปันผลจ่าย เป็นตน้ 

นายมนู เลียวไพโรจน ์ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า บรษิัทขอรบัไวพิ้จารณา 

 

ในวาระนีต้อ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุ 

 

  ท่ีประชมุไดพิ้จารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉนัท ์และคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของ       ผู้

ถือหุน้ซึ่งมาประชมุ อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2568 ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 - เห็นดว้ย 311,700,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                          0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง              0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

 - ไม่มีสิทธิออกเสียง           0  เสียง       คิดเป็นรอ้ยละ       0.00 

 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตักิารแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และกาํหนดคา่สอบบญัชี ประจาํปี 2568  

  พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา สขุเจรญิ ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด ไดแ้ก่ นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต หรือ นางสาวอรวรรณ เตชวัฒนสิริกุล หรือ 

นางสาวรสพร เดชอาคม เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2568 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,275,000  

บาท เพ่ิมขึน้ 35,000 บาท จากปีก่อน ทัง้นี ้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ท่ีไดจ้่ายตามจรงิ 

  ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแลว้ แต่ไม่มีผูใ้ดสอบถาม 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท ์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกัด และ

กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2568 เป็นจาํนวนเงิน 1,275,000  บาท ตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

 - เห็นดว้ย 311,700,601 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00 

          - ไม่เห็นดว้ย              0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

  - บตัรเสีย                        0 เสียง  คิดเป็นรอ้ยละ                    0.00 

          - งดออกเสียง              0 เสียง  
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วาระท่ี 7  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 

- 

 

นายสถาพร ผงันรินัดร์ ผูถ้ือหุน้ ขอสอบถามดงันี ้

1.  การลงทุนในบริษัท ACIS จํานวน 70,000 หุ้น หุ้นละ 300 บาท  คิดเป็นเงิน 21 ล้านบาท หรือ 11.05% บริษัทได้

ผลตอบแทนอะไรกลบัมาบา้ง ในรูปของเงินปันผลหรือผลตอบแทนอ่ืนๆ สดัส่วนในการลงทนุ 11.05% จะหยดุไวเ้ท่านี ้หรือมี

แผนการลงทนุเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ และขอรายละเอียดเก่ียวกบับรษิัท ACIS เพ่ิมเติม 

2. เขา้ใจว่าบริษัทตอ้งการลดวาระการรบัรองรายงานการประชุม แต่ขอเสนอว่าควรมีบนัทึกรายงานการประชุมปีก่อนในหนังสือ

เชิญประชมุดว้ย เพ่ือท่ีจะทราบรายละเอียดการประชมุผูถื้อหุน้ในปีท่ีผ่านมาได ้

นายมนู เลียวไพโรจน์ ประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า ขอบคณุสาํหรบัขอ้สงัเกต เร่ืองการระบุรายงานการประชุมปีท่ีผ่านมาในหนงัสือ

เชิญประชมุ บรษิัทยินดีรบัคาํแนะนาํและนาํไปพิจารณา อาจจดัทาํเป็นรายงานการประชมุอย่างย่อแทน เป็นตน้ 

นายบญุเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงวา่ เอซิส เป็นบรษิัทท่ีเปิดมานานกว่า 20 ปี มีความเชี่ยวชาญเร่ืองของ Cyber 

Security มีการจดัอบรมและจดังานเก่ียวกับ Cyber Security ท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศไทย ชื่องาน “CDIC” นอกจากนัน้ยงัมีธุรกิจ

เก่ียวกับการใหค้าํปรกึษา และการใหบ้ริการรบัรองมาตราฐาน ISO ต่าง ๆ มีผูเ้ชี่ยวชาญในดา้นการทดสอบการเจาะระบบ 

และการรกัษาความปลอดภยัไซเบอร ์ 

 หลังจากท่ี ARIP ได้ transform มาทําธุรกิจเก่ียวกับแพลตฟอร์มมากขึน้ พบว่าเ ร่ือง Cyber Security นั้นมี

ความสาํคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทลั หากมองในภาพรวมของประเทศ ประชาชนมีความรูด้า้น Digital literacy หรือ 

Cyber Security literacy ค่อนขา้งตํ่า พบปัญหาเก่ียวกบัการหลอกลวงทางดา้นไซเบอรม์ากมาย ในการลงทนุในเอซิส บรษิัท

มองเห็นโอกาสในอนาคต ทัง้ในเร่ืองของ Strategic Partner ในการขยายธุรกิจในฝ่ังของ Learning การทาํคอนเทนตเ์ก่ียวกบั

ดา้น Cyber Security ในขณะเดียวกัน บริษัทมีความเชี่ยวชาญในดา้นการจัดงานสัมมนา ซึ่งสามารถร่วมมือกันในการ

ทาํงานดา้นต่าง ๆ มากขึน้  

 ในการลงทนุในเอซิส บรษิัทคาดหวงัในการรว่มมือทางธุรกิจ การเติบโตและการเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ มากกว่าเงิน

ปันผลท่ีจะไดร้บั ในส่วนของการซือ้หุน้เพ่ิมเติมหรือไม่นัน้ ขึน้อยู่กบัสถานการณใ์นอนาคต 

นายวิเชฐ ตันติวานิช ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การลงทุนในเอซิสเป็นการลงทุนท่ีเหมาะสม มีความ

เชี่ยวชาญดา้น Cyber security และมีความพรอ้มท่ีจะเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ือง Cyber Security มีความสาํคญัและเป็น

เร่ืองท่ีตอ้งระมดัระวงัอย่างสงู ซึ่งทางบรษิัทมองเห็นว่าตลาดนีม้ีโอกาสขยายตวัอย่างแน่นอน 

 

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามดงันี ้MOU Social enterprise 6 ปี เป็นรายไดโ้ปรเจค หรือเฉล่ียการรบัรูร้ายไดต้ลอด 

6 ปี เท่า ๆ กนั และเมื่อครบสญัญา 6 ปี สญัญาจะหมดไป หรือตอ้ง Bidding ต่อสญัญา 

นายบญุเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงว่า ใน MOU ระบวุ่า ในปีแรกเป็นสญัญาจา้งทาํแพลตฟอรม์ ปีท่ี 2-6 จะ

เป็นเร่ืองของการแบ่งรายไดต้ามกิจกรรมท่ีจะเกิดขึน้ผ่านแพลตฟอรม์ ดังนั้นในปีท่ีแรกจะเป็นการรบัรูร้ายไดต้ามขอ้ตกลง 

ครัง้เดียว สาํหรบัปีท่ี 2-6 จะรบัรูร้ายไดต้ามส่วนแบ่งรายได ้ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึน้ผ่าน หลงัจากครบ MOU 6 ปีแลว้ หากทกุ

อย่างดาํเนินการไปดว้ยดีกอ็าจจะมีการเซ็น MOU ต่อไป 
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นายยทุธนา วาฤทธิ ์ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเตมิว่า AI RAG มีลกูคา้เป็นใครบา้ง และคิดรายไดอ้ย่างไร 

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงว่า AI RAG เป็นฟีเจอรห์น่ึงใน WISIMO รูปแบบรายไดจ้ะมี 2 แบบ คือ 

Subscription ในระบบ WISIMO หรือเป็น Project base กรณีลกูคา้ตอ้งการฟีเจอรนี์ใ้นการจดัการฐานขอ้มลูของลกูคา้ 

 

นายยทุธนา วาฤทธิ ์ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเตมิ ดงันี ้

1. ลกูคา้ของ WISIMO มีแค่ 4 รายใช่หรือไม่ 

2. บรษิัททาํการตลาดอย่างไร เพ่ือท่ีจะใหล้กูคา้มาใชร้ะบบ WISIMO  

นายบญุเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงว่า รายชื่อลกูคา้ท่ีรายงานนัน้เป็นลกูคา้รายใหม่และมีชื่อเสียงเป็นท่ีรูจ้กั 

ไม่รวมลูกคา้รายย่อย ปัจจุบันลูกคา้ของ WISIMO มีมากกว่า 25 ราย ส่วนการทาํการตลาดของ WISIMO มีหลายวิธี เช่น

 1. Direct Approach พนกังานขายพบลกูคา้ท่ีมีความสนใจดา้นการใชแ้พลตฟอรม์พฒันาบคุลากรโดยตรง 

 2. ตรวจสอบ TOR โครงการภาครฐัท่ีเก่ียวเน่ืองกบัแพลตฟอรม์นี ้

 3. การออกงานอีเวน้ทท่ี์เก่ียวขอ้งกบั HR เช่น งาน PMAT 

 

นายยุทธนา วาฤทธิ์ ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเติม จากการออกส่ือ โครงการสาํรวจสาํมะโนประชากร ของสาํนักงานสถิติ

แห่งชาติ เป็นการเซ็นสญัญาหรืออย่างไร 

นายบญุเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงว่า โครงการสาํรวจสาํมะโนประชากรจะจดัทาํทกุ ๆ 10 ปี บรษิัทเขา้รว่ม

และชนะประมลูในส่วนการประชาสมัพนัธเ์ขา้ถึงคนทั่วประเทศ ระยะเวลาโครงการภายในไตรมาส 1-3 ปี 2568 

 

นายยทุธนา วาฤทธิ ์ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเตมิ รายไดข้องบรษิัทประมาณ 200 ลา้นตน้ ๆ บวกหรือลบประมาณนี ้ไม่นบัรวม

ช่วงโควิด ทาง CEO มองภาพในอีก 3-5 ปีไวอ้ย่างไร ว่าบริษัทจะสามารถเติบโตจาก 200 ลา้นตน้ ๆ ไปถึงรายไดป้ระมาณ

เท่าไหร ่ตัง้เป้าหมายไวห้รือไม่ว่าจะโตจากอะไร 

นายบุญเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร ชีแ้จงว่า จากโครงสรา้งรายไดข้องบริษัทจะเห็นไดว้่ารายไดบ้ริการดิจิทัลมีการ

เติบโตขึน้อย่างต่อเน่ือง ปัจจุบันสัดส่วนรายไดอ้ยู่ท่ี 60% ส่วนท่ีเหลืออีก 40% จะเป็น 2 ธุรกิจท่ีทาํมาแต่เดิม ในภาพรวม

โครงสรา้งรายไดจ้ะไม่ต่างจากนี ้แต่จะพยายามเพ่ิมรายไดใ้หม้ากขึน้ อาทิ รายไดจ้ากการทาํแพลตฟอรม์ เมื่อบรษิัทรกัษาลูกคา้

เดิม การหาลกูคา้รายใหม่ก็จะเป็นการเพ่ิมฐานรายไดใ้หแ้ข็งแรงขึน้ บรษิัทพยายามพฒันาแพลตฟอรม์อย่างต่อเน่ืองใหต้รงตาม

ความตอ้งการของลกูคา้ เพ่ือท่ีจะทาํใหบ้รษิัทรกัษารายไดใ้นส่วนนีไ้วไ้ด ้และจดัทาํรายไดใ้นส่วนของโปรเจคเพ่ิมเติม on top อีก

ทีหน่ึง ในปี 2568 บรษิัทมีสญัญาณท่ีดีท่ียอดขายจะสงูขึน้ แตจ่ะควบคมุค่าใชจ้่ายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ดว้ยเช่นกนั  

 

นายยทุธนา วาฤทธิ ์ผูถ้ือหุน้ สอบถามเพิ่มเตมิ บรษิัทตัง้เป้าหมายไวห้รือไม่ว่าปีนีจ้ะเติบโตขึน้ก่ีเปอรเ์ซ็นต ์

นายบญุเลิศ นราไท ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชีแ้จงว่า มีการตัง้เป้าหมายว่าจะเติบโต แต่ทางตวัเลขนัน้ไม่สามารถ Commit 

ไดใ้นตอนนี ้คาดว่ามีการเติบโตอย่างแน่นอน 
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เมื่อไม่มีคาํถามหรือขอ้เสนอแนะใด ๆ จากผูถื้อหุน้แลว้  เมื่อเวลา 15.40 น. ประธานจึงไดก้ล่าวปิดการประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2568 และขอขอบคุณท่านผูถื้อหุน้และผูเ้ก่ียวขอ้งทุกท่านท่ีไดส้ละเวลามาเขา้ร่วมประชมุ พรอ้มทัง้

เสนอแนะขอ้คิดเห็นอนัเป็นประโยชนต์่อบรษิัท 

 

 

 

 

      ลงชื่อ _________________________ประธานท่ีประชมุ 

           (นายมน ูเลียวไพโรจน)์ 

  

 

      ลงชื่อ _________________________เลขานกุารบรษิัท 

           (นายธนิต แกลว้เดชศรี) 


